



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอนำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๔๒/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวพรประภา กล่ำคล้าย ผู้ร้อง อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๐/๙ หมู่ที่ ๑ ถนนราชพฤกษ์ - ติวานนท์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กับ ฉันทามีภริยากับนายสุรยุทธ จันทะการ และมีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงไอย กล่ำคล้าย ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นเด็กหญิงญาณิน กล่ำคล้าย ต่อมานายสุรยุทธได้ทิ้งผู้ร้องกับเด็กหญิงญาณินไปตั้งแต่เด็กหญิงญาณิน มีอายุได้ประมาณ ๑ ขวบเศษ และไม่เคยกลับมาอยู่กินร่วมกับผู้ร้องฉันทามีภริยาอีกแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องก็ได้สมรสกับผู้ใด ขณะนี้เด็กหญิงญาณินมีอายุ ๙ ปีเศษ เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา โดยผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา รวมตลอดกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี และเกิดขึ้นที่จำเป็นใช้ในการดำรงชีพในแต่ละวัน ตลอดเรื่อยมานับแต่วันที่เด็กหญิงญาณินเกิดจนถึงปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพียงเล็กน้อย ไม่พอกับการใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพของผู้ร้องกับบุตร ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องนำเอาที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๗๙๗๘๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านเลขที่ ๑๗๐/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อมา และได้ใส่ชื่อเด็กหญิงญาณินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกับผู้ร้องไปทำการจดทะเบียนจำนองเฉพาะส่วนของผู้ร้องให้กับผู้รับจำนอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และมีการจดทะเบียนขึ้นเงินจำนองกับผู้รับจำนองอีกสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนองทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น ผู้ร้องไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปได้อีก เด็กหญิงญาณินมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๗๙๗๘๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้ร้องที่สามารถนำออกขาย และนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อการศึกษาและใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นให้กับเด็กหญิงญาณินได้ ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมินตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องในฐานะมารดา และเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงญาณิน ผู้เยาว์ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมแทนเด็กหญิงญาณิน กล่ำคล้าย ผู้เยาว์ โดยอนุญาตให้ขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๗๙๗๘๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่ปลูกสร้างบนที่ดิน ในส่วนของเด็กหญิงญาณินด้วย เพื่อผู้ร้องจะได้นำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดู การดำรงชีพ การศึกษา การรักษาพยาบาล และการใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ให้กับเด็กหญิงญาณิน กล่ำคล้าย ผู้เยาว์ ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี